



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กองบริการงานอนุญาต โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๘๓

ที่ อก ๐๕๐๔/ว ๑๕๓,

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๑-๗

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๕๐๔/ว๔๗๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ส่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บและการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด นำเงินบำรุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ให้นำฝากคลังไว้ก่อน เพื่อรอการโอนเงินบำรุงพิเศษให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เนื่องจากกระทรวงการคลังยังมิได้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษ หากกระทรวงการคลังได้เปิดบัญชีดังกล่าวให้แล้วจะแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดทราบเพื่อโอนเงินบำรุงพิเศษเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ในชื่อบัญชี “บัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๗๙๘ ประเภท ๐๗๐๐ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้แจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อโอนเงินบำรุงพิเศษเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบและถือปฏิบัติแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิษณุ หับเที่ยง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กองบริการงานอนุญาต โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๘๓

ที่ อก ๐๕๐๔/ว ๑๙๗๐

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษเพิ่มเติม

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๕๐๔/ว๑๙๗๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษในอัตราร้อยละห้า ของค่าภาคหลวงแร่ สำหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้จากประทานบัตร ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด นำเงินบำรุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ โดยให้นำฝากคลังไว้ก่อน เพื่อรอการโอนเงินบำรุงพิเศษให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เนื่องจากกระทรวงการคลังยังมิได้ เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษ หากกระทรวงการคลังได้เปิดบัญชีดังกล่าวไว้แล้ว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ จะแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดทราบ เพื่อโอนเงินบำรุงพิเศษเข้าบัญชี เงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และให้สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบและสรุปรายงานการจัดเก็บเงินบำรุงพิเศษยอดสุทธิของจังหวัด พร้อมทั้งแจ้ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี เพื่อให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดำเนินการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษต่อไป นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง ในชื่อบัญชี "บัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่" รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๗๙๘ ประเภท ๐๗๐๐ ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด โอนเงินบำรุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เข้าบัญชีให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยใช้ชื่อบัญชี "บัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่" รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๗๙๘ ประเภท ๐๗๐๐

๒. ให้ตรวจสอบและสรุปรายงานการจัดเก็บเงินบำรุงพิเศษเป็นยอดสุทธิ ประกอบด้วย รายละเอียดจำนวนเงินที่เรียกเก็บได้ จำนวนเงินที่เรียกเก็บเพิ่มเติม หรือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืน ตามแบบฟอร์มรายงานการจัดเก็บเงินบำรุงพิเศษ และการโอนเงินบำรุงพิเศษ ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกรอกรายละเอียดประจำงวดที่ ๑ ตามแบบฟอร์ม ๑ และ ๒ สำหรับประจำงวดที่ ๒ ตามแบบฟอร์ม ๓ และ ๔ พร้อมทั้งแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี เพื่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะได้ดำเนินการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาวิจัยด้านแร่ การปรับปรุงพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรม และการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ทั้งนี้ รายงาน จำนวนเงินบำรุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ยอดสุทธิ ต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินบำรุงพิเศษที่จังหวัดได้ออน

เข้าบัญชี...

เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๗๙๘ ประเภท ๐๗๐๐ ในรอบระยะเวลาเดียวกัน

๓. สำหรับ **หลักเกณฑ์ วิธีการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้**

๓.๑. การชำระค่าภาคหลวงแร่ ผู้ถือประทานบัตรต้องชำระค่าภาคหลวงแร่ สำหรับแร่ที่กำหนดไว้ในประทานบัตร รวมถึงแร่อื่นที่เป็นผลพลอยได้จากการทำเหมือง โดยให้ชำระค่าภาคหลวงแร่ ให้ครบถ้วนก่อนขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่ ตามมาตรา ๑๓๑ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบหมวด ๕ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ ข้อ ๑๖ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกำหนดราคาตลาดแร่ การตรวจสอบการชำระค่าภาคหลวงแร่ และการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น จำนวนแร่ที่ผู้ถือประทานบัตรได้ทำการขนแร่ ออกจากเขตเหมืองแร่ และได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ก่อนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ และการจัดสรร เงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลใช้บังคับ ผู้ถือประทานบัตรไม่ต้องเสียเงินบำรุงพิเศษ เนื่องจาก ก่อนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ไม่มีหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษ แต่อย่างใด สำหรับแร่ดิบทุกหากทำการขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่ และได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ก่อนประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ยังคงเสียเงินบำรุงพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยแร่ฉบับเดิม

๓.๒. กรณีแร่ที่ต้องรอการตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณแร่ที่ชำระค่าภาคหลวงแร่ เช่น การประเมินค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการโม่หิน สำหรับแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือแร่หินอ่อน แร่หินประดับ แร่หินอุตสาหกรรม ที่ต้องรอผลการรังวัดหาปริมาตร เป็นต้น ซึ่งผู้ถือประทานบัตร ได้ทำการขนแร่ออกจากเขตประทานบัตร และได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ไว้แล้วก่อนประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และการตรวจสอบการชำระค่าภาคหลวงแร่จากค่าพลังงานไฟฟ้า ตามสำเนาใบเสร็จการชำระค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือจากผลการรังวัดคำนวณหาปริมาตร ซึ่งออกมาภายหลังประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยนำมาคำนวณค่าภาคหลวงแร่ ที่ผู้ถือประทานบัตรต้องชำระค่าภาคหลวงแร่เพิ่มเติม กรณีนี้ผู้ถือประทานบัตรไม่ต้องเสียเงินบำรุงพิเศษ เนื่องจากได้มีการขนแร่ออกจากเขตประทานบัตร และได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ไว้บางส่วนแล้วก่อนประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

๓.๓. กรณีผู้ถือประทานบัตรค้างชำระค่าภาคหลวงแร่ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือประทานบัตรชำระค่าภาคหลวงแร่ที่ค้างชำระไว้แล้ว ก่อนประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ต่อมาผู้ถือประทานบัตรได้มาชำระค่าภาคหลวงแร่ที่ค้างชำระภายหลัง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวมีผลใช้บังคับ กรณีนี้ผู้ถือประทานบัตรไม่ต้องเสียเงินบำรุงพิเศษ แต่ต้องชำระค่าภาคหลวงแร่พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามจำนวนวันที่ผิดนัดชำระหนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายวิษณุ ทับเที่ยง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่